

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /HĐND - VP  
V/v trả lời chất vấn của đại biểu  
HĐND thành phố trước kỳ họp thứ 11  
HĐND thành phố, khóa XXII

TP. Hải Dương, ngày tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Lãnh đạo UBND thành phố Hải Dương

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND thành phố đã gửi Phiếu chất vấn đến từng đại biểu HĐND thành phố. Trên cơ sở nội dung chất vấn của các đại biểu HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đề nghị Lãnh đạo UBND thành phố xem xét, giải quyết và phân công các đồng chí Ủy viên UBND thành phố trả lời chất vấn tại kỳ họp đối với nội dung sau:

*Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội:*

- Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị “về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP, ngày 17-12-2012 của Chính phủ “về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức” và các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định cụ thể một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Tuy nhiên trên địa bàn thành phố Hải Dương, nhiều gia đình có đám Hiếu, đã xảy ra tình trạng có quá nhiều vòng hoa, gây lãng phí. Đặc biệt những gia đình có con cái thành đạt thì lại càng nhiều vòng hoa, thực sự gây rất lãng phí tiền của, lãng phí tài sản xã hội.

- Bên cạnh đó, hệ lụy để lại là rất xấu về ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, đã xảy ra tình trạng các gia đình sau khi không biết mang đi đâu cho hết số vòng hoa đó, đã thuê xe đổ bừa bãi vòng hoa ở vỉa hè đô thị (Điển hình như tại phường Việt Hòa đã phát hiện có trường hợp chở cả 01 xe ô tô vòng hoa trong Phố đi ngược ra, và đổ tại khu vực Cầu Đồng Niên - đường An Định) còn tươi nguyên. Và tạo thành bãi rác mới cho phường.

Sau đó UBND phường Việt Hòa lại phải để khô, và cho đốt, và xử lý bốc hót cùng với các rác thải khác.

Với thực trạng trên, chúng ta ai cũng nhìn nhận ra vấn đề. Quyết định 17 của UBND tỉnh Hải Dương nêu rõ, vậy UBND thành phố Hải Dương có giải pháp gì cho việc này hay không? Đề nghị làm rõ?

Đề nghị UBND thành phố Hải Dương xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản và gửi về Thường trực HĐND thành phố trước ngày **07/12/2023**./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Lưu VP.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vũ Cường**